

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI
HUYỆN ỦY VĨNH CỬU

*

Số 232 -KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Cửu, ngày 1 tháng 11 năm 2024

KẾ HOẠCH

**triển khai thực hiện việc nắm tình hình Nhân dân, tổ chức lấy ý kiến
và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo
văn kiện Đại hội Đảng các cấp**

Thực hiện Kế hoạch số 372-KH/TU ngày 09/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 226-KH/HU ngày 30/8/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch số 386-KH/TU ngày 26/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

I/. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Theo dõi, nắm, tổng hợp kịp thời tình hình các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp.

- Việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng nhằm phát huy dân chủ và trí tuệ của Nhân dân góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong việc xây dựng thực hiện những định hướng lớn của Trung ương, của Tỉnh và Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

- Tổng hợp kịp thời, đầy đủ việc theo dõi, nắm tình hình Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến và các ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp bảo đảm khoa học, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

II/. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1/. Theo dõi, nắm và tổng hợp tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp

a). Theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UB Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; các cấp ủy trực thuộc huyện theo dõi, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, phối hợp tham mưu, đề xuất cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân,

nhất là giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở trong thời gian trước, trong và sau Đại hội; các cấp chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của mình trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh nhằm tăng cường lòng tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

b). Xây dựng các báo cáo tình hình Nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức CT-XH huyện, một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (Hội LHTN, BDD Người Cao tuổi huyện) và cấp ủy trực thuộc huyện xây dựng các báo cáo cụ thể:

+ Báo cáo tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở (từ tháng 02/2025 đến ngày 30/6/2025)

+ Báo cáo tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện (từ tháng 7/2025 đến ngày 31/8/2025)

+ Báo cáo tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh (từ tháng 9/2025 đến ngày 31/10/2025)

+ Báo cáo tình hình Nhân dân đối với Đại hội XIV của Đảng (từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026)

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp (từ khi ban hành dự thảo đến khi kết thúc Đại hội)

2/. Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp.

2.1- Việc tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và Nhân dân

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng bộ huyện, tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tiến hành ngay sau khi dự thảo các văn kiện được công bố, UB Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân theo hướng dẫn của cấp trên, trong đó:

+ UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, thành viên MTTQ, nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện (chưa phải là đảng viên); đồng thời, hướng dẫn cơ sở tổ chức các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

+ Liên đoàn Lao động huyện chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên và công nhân, người lao động.

+ Hội Nông dân huyện chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên và nông dân.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

+ Hội Cựu chiến binh huyện chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân.

+ Ban Thường vụ Huyện Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên huyện chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên và thanh, thiếu niên.

+ Ban Đại diện Người Cao tuổi huyện chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên.

2.2- Tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Sau hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý tại các hội nghị nêu trên và ý kiến góp ý của UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/. Đối với Ban Dân vận Huyện ủy

- Phối hợp theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với UB Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức chính trị-xã hội huyện và một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Trên cơ sở báo cáo của UB Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức chính trị-xã hội huyện, một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các cấp ủy trực thuộc huyện. Ban Dân vận Huyện ủy tổng hợp chung báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân gửi tới Đại hội Đảng các cấp; tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, tham mưu, đề xuất cấp ủy các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thuộc thẩm quyền.

2/. Đối với UB Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức chính trị-xã hội và một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

- Theo dõi, phối hợp chặt chẽ nắm tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức mình và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức

mình. Xây dựng báo cáo kết quả từng hội nghị lấy ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến của các hội nghị nêu trên; ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình và Nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gửi về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện ủy) sau khi kết thúc hội nghị 07 ngày.

3/. Đối với các cấp ủy trực thuộc

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo Khối Dân vận các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác dân vận của Đảng tham mưu cụ thể hóa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị; trong đó Đảng bộ xã, thị trấn chỉ đạo UB Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức chính trị-xã hội và một số hội quần chúng ở cơ sở phối hợp theo dõi, nắm tình hình và báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp; đồng thời tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4/. Tiến độ thực hiện các báo cáo

Định kỳ *trước ngày 12 hàng tháng*, UB Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức CT-XH huyện, một số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (Hội LHTN, BDD Người Cao tuổi huyện) và các cấp ủy trực thuộc huyện tổng hợp báo cáo gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện ủy) để tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy *trước ngày 15 hàng tháng* theo quy định.

Trên đây là kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Huyện ủy viên;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy;
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH huyện;
- Các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- Lưu VPHU.

Đồng kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy.
- Ban Dân vận Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lê Đỗ Kim Chi